

## สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2559

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  
ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  
เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคำสั่งที่ 11/2559  
เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ซึ่งมีผลต่อการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กล่าวคือ  
มีการยุบเลิกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เข้ามารับหน้าที่แทน ดังที่ได้นำเสนอในคอลัมน์นี้ไปแล้วนั้น ขณะนี้  
กศจ.ได้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในภารกิจเร่งด่วน ตามที่  
รมว.ศึกษาธิการได้มีนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานไปแล้ว หากแต่ยังคงมีการวินิจฉัย ตีความในประเด็นต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านแตกต่างกันไป

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กศจ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นชอบให้สำนักงาน  
ก.ค.ศ.ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการ  
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ใน 4 ภูมิภาค  
โดยเชิญคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ  
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ กศจ.ได้รับโอนอำนาจหน้าที่มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ที่ 10/2559 โดย **ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ได้มีการจัดประชุม ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ ในวันที่ 14-15  
พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา** ซึ่ง รศ.นพ.กำจร ตติยกวี  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  
และได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน สำหรับอีก 3 ครั้งต่อไป  
สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้มีการประชุมดังนี้

**ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  
(ลงทะเบียนวันที่ 27 พฤษภาคม)**

ครั้งที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมไทมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี (ลงทะเบียนวันที่ 10  
มิถุนายน)

ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น  
(ลงทะเบียนวันที่ 17 มิถุนายน)

เมื่อดำเนินการจัดประชุมเสร็จสิ้นทั้ง 4 ภูมิภาคแล้ว สำนักงาน  
ก.ค.ศ.จะได้สรุปผลการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบต่อไป

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)